



ที่ ศธ ๐๗๐๘๘/๗ ๗๗๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล  
ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล ๙๑๐๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ จำนวน ๑ เล่ม  
๒. แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดสตูลได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณา ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้เห็นชอบด้วยกับการร่างพระราชบัญญัติ ในวาระที่ ๓ และขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อยู่ระหว่างการเสนอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งหลังการประกาศร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้องดำเนินการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๙ ซึ่งกำหนดให้มีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน ๔๙ คน โดยให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ส่งคู่มือพร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ให้จังหวัดสตูล และเตรียมจัดการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกสมาชิกที่ปรึกษาฯ อีกครั้งหนึ่ง

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คู่มือพร้อมแผ่นพับการคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

โทร ๐-๗๔๗๑-๑๔๔๔

โทรสาร ๐-๗๔๗๒-๑๔๑๓

E-Mail : S.splansatun@gmail.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย



“เรียนดี มีความสุข”